

ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ บริติช เคานซิล จัดประกวด เล่านิทาน “Once Upon a Time Award”

ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ บริติช เคานซิล จัดประกวดเล่านิทาน “Once Upon a Time Award”

พร้อมเชิญนักเล่านิทานระดับโลก “แจน เบลค” ร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกในเมืองไทย

ณ โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา ร.ร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

กาญจนบุรี 22 กุมภาพันธ์ 2556 – บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยโครงการทรูปลูกปัญญา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล ล่าสุด ร่วมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดการเล่านิทาน “Once Upon a Time Award” ณ โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา โดยเริ่มที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความกล้าแสดงออกของนักเรียน พร้อมจัดเวิร์คช็อปการเล่านิทานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการการเรียนการสอนของคณาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น โครงการทรูปลูกปัญญา ยังได้รับเกียรติจาก **มิส แจน เบลค** นักเล่านิทานระดับโลกจากประเทศอังกฤษ ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก พร้อมร่วมกิจกรรมด้วยการเล่านิทานภาษาอังกฤษในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งการพากษ์เสียงตัวละคร การร้องเพลง และให้เสียงประกอบ อีกทั้ง ยังร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศอีกด้วย ซึ่งมิส แจน เบลค ชื่นชมในความสามารถของนักเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นนักเล่านิทานตัวน้อยที่มีทักษะในการสื่อสาร มีน้ำเสียงและการสื่ออารมณ์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสามารถพัฒนาตนเองเพื่ก้าวสู่เวทีการแข่งขันการเล่านิทานระดับสากลได้อย่างแน่นอน



ในภาพ

กลุ่มทรู โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล (แถวหลัง-ซ้ายสุด) ผู้จัดการอาวุโส ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ตัวแทนโครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ บริติช เคานซิล โดย **มร.ไบรอัน สต็อดด์** (แถวหลัง-ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดการเล่านิทาน “Once Upon a Time Award” และเวิร์คช็อปการเล่านิทานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักเรียนและคณาจารย์ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาตั้งแต่ปี 2550 โดยได้รับเกียรติเป็นครั้งแรกจากนักเล่านิทานระดับโลกจากประเทศอังกฤษ **มิส แจน เบลค** (แถวหลัง-กลาง) ที่ร่วมกิจกรรมด้วยการสาธิตวิธีการเล่านิทานภาษาอังกฤษ พร้อมตัดสินและมอบรางวัลแก่

นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด